

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /UBND-VX
V/v tổ chức các hoạt động kỷ
niệm 77 năm ngày Thương binh -
Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2024)

Lai Châu, ngày tháng năm 2024

Kính gửi:

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện và thành phố.

Đề tri ân người có công với cách mạng, phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” tốt đẹp của dân tộc ta. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện và thành phố tổ chức triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng; Chương trình hành động số 19-CTr/TU ngày 28/9/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu về thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19/7/2017 của Ban bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng và kế hoạch số 2157/KH-UBND ngày 21/11/2017 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình hành động số 19-CTr/TU ngày 28/9/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Xây dựng kế hoạch và đẩy mạnh các hoạt động chăm lo đời sống cho người có công với cách mạng ở các cấp, các ngành, đoàn thể, nhân dân và lực lượng vũ trang của địa phương bảo đảm thiết thực, ý nghĩa góp phần đảm bảo an sinh xã hội và giáo dục cho thế hệ trẻ.

Vận động các cấp, các ngành tích cực tham gia quyên góp, ủng hộ xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” của địa phương. Đẩy mạnh các phong trào tình nghĩa, vận động các tổ chức, cá nhân nhận đỡ đầu hoặc phụng dưỡng thân nhân liệt sỹ, thương, bệnh binh nặng có hoàn cảnh khó khăn; tặng sổ tiết kiệm cho người có công, chăm lo đời sống của người có công và thân nhân người có công với cách mạng.

Tiến hành rà soát, tu bổ nâng cấp sửa chữa, chỉnh trang các công trình ghi công liệt sỹ; tổ chức dâng hương, thắp nến tri ân tại các nghĩa trang liệt sỹ, Đài tưởng niệm và công trình ghi công các anh hùng liệt sỹ.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố thực hiện đầy đủ và kịp thời các chính sách, chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng. Tổ chức thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại tố cáo việc thực hiện ưu đãi chính sách người có công; kịp thời biểu dương những tấm gương điển hình thực hiện tốt chế độ chính sách người có công và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

Phối hợp với UBND các huyện, thành phố lập danh sách tặng quà và xây dựng kế hoạch thăm hỏi, tặng quà đối với người có công với các mạng nhân dịp 77 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2024) trình UBND tỉnh ban hành tổ chức thăm hỏi, tặng quà trước ngày 10/6/2024.

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch để Đoàn công tác tỉnh đi thấp nển tri ân các anh hùng liệt sỹ nhân dịp 77 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2024) tại các tỉnh.

Tổ chức đưa người có công tiêu biểu của tỉnh đi dự Hội nghị biểu dương người có công toàn quốc năm 2024 do Bộ Lao động - TBXH tổ chức.

Tiến hành chỉnh trang Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh để kịp thời phục vụ tốt các đoàn và thân nhân liệt sỹ đến thăm viếng.

3. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh xây dựng phóng sự, các bài viết tuyên truyền các chính sách của Đảng, Nhà nước về chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.

Tăng thời lượng tin bài phản ánh về các hoạt động kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2024); nêu gương các điển hình, người có công làm kinh tế giỏi và các tổ chức, cá nhân trong phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”.

4. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Lai Châu

Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND huyện Sìn Hồ tổ chức Lễ dâng hương, thấp nển tri ân tại nghĩa trang liệt sỹ tỉnh, Nghĩa trang liệt sỹ tại xã Chăn Nưa.

Hướng dẫn huyện Đoàn phối hợp với Phòng Lao động - TBXH tổ chức Lễ dâng hương, thấp nển tri ân tại Nghĩa trang, Đài tưởng niệm và công trình ghi công các anh hùng liệt sỹ tại các huyện, xã.

Phát động các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm sóc gia đình người có công với các mạng tại các cơ sở Đoàn bằng nhiều hình thức thiết thực và ý nghĩa.

5. Đề nghị UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh

Ra lời kêu gọi và huy động các nguồn lực xã hội ủng hộ xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” của tỉnh năm 2024.

Vận động các tổ chức thành viên tuyên truyền đến các hội viên, đoàn viên của mình tham gia giúp đỡ, chăm lo đời sống gia đình người có công; mỗi cơ

quan, đơn vị gắn liền với một địa chỉ hoặc một công trình tình nghĩa. Đồng thời tăng cường giám sát việc thực hiện các chính sách ưu đãi người có công tại các huyện, thành phố.

6. Ủy ban nhân các huyện, thành phố

Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn và UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức các hoạt động ý nghĩa, thiết thực nhân kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ tại địa phương.

Xây dựng kế hoạch thực hiện và phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức thăm hỏi, tặng quà gia đình người có công trên địa các bàn huyện, thành phố.

Tiến hành rà soát, tu bổ, sửa chữa, tôn tạo và chỉnh trang các Nghĩa trang liệt sỹ và công trình ghi công liệt sỹ do địa phương quản lý để kịp thời phục vụ các đoàn và thân nhân liệt sỹ đến thăm viếng.

Tập trung các nguồn lực từ các chương trình, dự án để hỗ trợ cho gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, thoát nghèo.

Kiểm tra và giải quyết việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công để kịp thời phát hiện và xử lý những vi phạm tại cơ sở.

Hoàn thành việc hỗ trợ kinh phí làm nhà ở cho 19 hộ gia đình người có công được hỗ trợ từ nguồn kinh phí quỹ đền ơn đáp nghĩa tỉnh trong năm 2024.

Căn cứ nội dung trên, Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội làm đầu mối tổng hợp kết quả tổ chức các hoạt động kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ của các ngành, địa phương, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 11/8/2024./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT. Tỉnh ủy (b/c);
- TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- VP UBND tỉnh: V1, V5;
- Lưu VT, VX3.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Tổng Thanh Hải